
 

137. löggjafarþing 2009.
Þskj. 24  �  24. mál.

Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um sumarnám í háskólum landsins.

Frá Birki Jóni Jónssyni.

1. Hvað er áætlað að margir einstaklingar muni leggja stund á sumarnám í háskólum
landsins sumarið 2009? 

2. Hversu margir sóttu um slíkt nám?


